

## บทนำ

นานมาแล้วที่ไม่ได้นอนหลับสนิทแบบนี้ มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก รู้แต่ว่าร่างกายสดชื่นขึ้น แกรมไม่รู้ว่าเพลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนด้วย ทว่าพอลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกได้ถึงความสุขอย่างบอกไม่ถูก อินยองยิ้มด้วยความยินดีพร้อมกับลุกขึ้นอย่างช้าๆ แน่ใจว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเธอ เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เลิกหรูปที่จะหลับตาพร้อมอยู่บนเตียงนอนซึ่งมีผ้าคลุมถักด้วยลูกไม้ห้อยระย้าราวกับเจ้าหญิงแบบนี้

เอาเถอะ เราจะต้องเข้าใจเรื่องบ๊อบแบบนี้ของซอจีฮุนด้วย

คนที่จะช่วยเคลื่อนย้ายตัวเธอในขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ก็มีเพียงจีฮุนเท่านั้น อินยองจึงยิ้มอย่าง

## 6 คู่รักสลับร่าง 1

อารมณ์ดี และคิดว่าคงต้องบอกจี๋ฮุนว่าเธอไม่ชอบรถสปีดนิยัมแบบนี้ ที่คนที่หญิงสาวลูกจากเตียงก็เหมือนเช่นทุกวันที่จะต้องตรงไปยังโต๊ะเครื่องแป้ง

อ๊ะ ดูท่าจะมีอะไรผิดปกตินะ แผลกจ้ง ในหัวรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก แต่รู้สึกตัวหนักพิกล

อินยองขมวดคิ้วแล้วเริ่มเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น

หา!

หัวใจเต้นไม่เป็นลำดับ จะเดินมาได้ไม่กี่ก้าวแต่รู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดออกมา ตัวสั่นไปทั้งตัว แล้วทันใดนั้นอินยองที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งก็เกิดอาการหายใจติดขัดพร้อมกับหันกลับมามองกระจก

นี่มันอะไรกัน

อินยองมองหญิงสาวแปลกหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกเบื้องหน้า เธอเบิกตากว้างด้วยความตกใจ มึนงงไปชั่วขณะ แล้วจึงตะโกนออกมาสุดเสียง

"นี่...นี่มันอะไรกัน!"

แล้วมือของเธอที่ไม่อาจรับความจริงได้ก็เริ่มสั่นเทาขึ้นมา

นี่เรากำลังฝันไปใช่ไหม๊ยะ

อินยองระเบิดเสียงหัวเราะขึ้นมาในทันใดพร้อมกับบ่นพึมพำและได้แต่ส่ายหัวไปมาอย่างแรง

## ลีโอนอง 7

ใช่ มันต้องเป็นความฝันแน่ๆ เรื่องแบบนี้ไม่มีทาง  
เกิดขึ้นจริงแน่นอน!

เธอหยิกแก้มตัวเองแรงๆ ด้วยมือที่ลั่นเทา

"โอ๊ย!"

เสียงร้องต่ำๆ ดังออกมาจากริมฝีปากของเธอ

เจ็บจัง คิดว่าเป็นความฝันแต่ก็คงไม่ใช่แล้ว เพราะ  
ความเจ็บปวดมันช่างเสมือนจริงเหลือเกิน

เธอขมวดคิ้วแล้วก็ได้แต่ลืมหูลืมตาหลับตาลับกันไปมา  
อยู่อย่างนั้น เธอคิดว่าถ้าหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีก็  
คงจะได้เห็นใบหน้าของตัวเองสะท้อนอยู่ในกระจกเงา  
ใบหน้าอันงดงามของนางอินยองผู้ซึ่งเป็นที่หมายปองของ  
ชายหนุ่มทั่วประเทศ ไม่ใช่ผู้หญิงแปลกหน้าในกระจก

แต่เธอก็ต้องผิดหวังกับความเป็นจริง เพราะรูปร่าง  
หน้าตาของเธอที่มองเห็นในกระจกยังคงเหมือนเดิมไม่  
เปลี่ยนแปลง รูปร่างเอสไลน์ (S Line) ที่มีส่วนเว้า  
ส่วนโค้งไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป คงเหลือแต่ผู้หญิงหุ่น  
ดีไลน์ (D Line) ที่จ้องมองเธออยู่ เธอตัวลั่นเทาด้วย  
ความเกรงกลัวถึงขนาดขนลุกขนพองเมื่อเห็นผู้หญิงที่  
สะท้อนสบตากันออกมาจากกระจกเงา

"ยัยอ้วนคนนี้เป็นใครเนีย!"

## 8 คู่รักสลับร่าง 1

### บทที่ 1

## สถานที่แปลก รูปร่างแปลก หน้าตาแปลก

จางอินยง...เพียงแค่นี้ก็ทำให้หัวใจของผู้ชายทั้งหลายเต้นไม่เป็นลำดับ เธอจับพลัดจับผลูมาอยู่ในเส้นทางบันเทิงถึงเจ็ดปีแล้ว ด้วยความที่มีเสน่ห์เข้ายวบย่นกับความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดทำให้เธอเริ่มก้าวเดินบนเส้นทางสายนี้ และเป็นที่รู้จักในบทบาทน้องสาวของนางเอกในละครดราม่าที่เกี่ยวกับการแพทย์

ด้วยความที่เธอไม่ได้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงมาก่อนเลยจึงทำให้ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็น 'นักแสดงหญิงที่มีดีแต่หน้าสวย' แต่แล้วชีวิตก็พลิกผันเมื่อเธอได้รับบทที่ทำทนายสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ในเรื่อง 'สายใย' ซึ่งมีเนื้อหากี่ยวกับเรื่องราวความรักของกิแซ็ง\* ในยุคโซซอน

---

\* เกอิชาของเกาหลี

## ลีโอนอง 9

หลังจากนั้นเป็นต้นมาจางอินยองจึงถือกำเนิดในวงการบันเทิงอย่างรวดเร็วในฐานะ ‘ผู้การ์นต์ความโด่งดัง เป็นพลุแตก’ ไม่ว่าจะเป็นด้านละคร ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งโฆษณา ถือว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ประชาชนชาวเกาหลีมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหญิงที่สวยยอดเยี่ยมแห่งยุค เธอผู้มีตำแหน่งหญิงงามตัวแทนชาวเกาหลีจึงได้รับการสรรเสริญชื่อเสียงมาโดยตลอด

อินยองเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงไม่กี่คนที่มีงานมาป้อนไม่ขาดสายและกำลังชะมักเข้มข้นอยู่กับการถ่ายทำบทบาทคุณหมอคัลยกรรมในภาพยนตร์เรื่อง ‘เลิฟซินโดรม’ โดยมีกำหนดเข้าฉายปีหน้า

สำหรับคนที่ไม่สนใจสายบันเทิงเลยอาจจะถามว่า ‘จางอินยองนี่จริงๆ แล้วคือใครกันแน่นะ’ ก็เป็นได้ แต่ถ้าให้ดูข่าวในนิตยสารที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คงจะไขปัญหาได้ทั้งหมดเลยจริงๆ ว่าเธอนี้แหละนักแสดงหญิงที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี

เมื่อเจ็ดปีก่อนเธอปรากฏตัวราวกับดวงดาวและเป็นหนึ่งในเทพธิดาที่ไม่คิดว่าจะลงมาเยือนโลกใบนี้ได้ อินยองได้รับการขนานนามว่า ‘หญิงงามผู้หยุดทุกลมหายใจ’ สำหรับผู้ชาย เนื่องจากไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้ชายเลย

## 10 ลุ้นรักสลับร่าง 1

แม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางบันเทิง แกรมเธอยังเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นแบบฉบับอันน่านับถือสำหรับสาว ๆ อีกด้วย

ถือได้ว่าจางอินยongผู้มีอายุยี่สิบเจ็ดปีในปีนี้เป็นเพียงคนเดียวที่ทุกคนเลือกให้เป็นทีหนึ่ง ช่างเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับเธอที่รับเอาแต่ดีเอ็นเอดีๆ ของพ่อแม่มาจึงมีเลือดนักสู้และโตเต้าขึ้นมาอยู่ในสถานะสูงส่งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกีดกันต่อผู้เช่นนั้นทำให้เธอภูมิใจภูมิใจเป็นอย่างมาก

และไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตาม แต่จางอินยongเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก เธอคิดว่าผู้หญิงที่งดงามที่สุดบนโลกใบนี้นั้นก็คือเธอนั่นเอง อย่างน้อยที่สุดก็ก่อนตื่นจากความฝันอันแสนหวาน

"เป็นไปได้..."

เธอคิดว่าถ้าเป็นความฝันเสียก็คงจะดี แต่นี่ไม่ใช่ความฝัน!

"โธ้ย!"

ถึงจะลองหยิกตัวเองจนเขียวก็รู้สึกแค่เจ็บแปลบๆ รูปร่างหน้าตาที่ปรากฏในกระจกยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ผู้หญิงใบหน้าอ้วนใหญ่จ้องมองกระจกแล้วเปล่งเสียงร้องออกมา

## ลีโอนอง 11

"นี่มันอะไรกัน เป็นไปไม่ได้!"

รูปร่างสมบุรณ์แบบจนนำอิจฉาดด้วยความสูงหนึ่งร้อย  
เจ็ดสิบเซนติเมตร น้ำหนักห้าสิบสองกิโลกรัม แต่ดู  
ตอนนี้ลี นี่มันอะไรกัน เตี้ยก็เตี้ย แถมยังหนักประมาณ  
แปดสิบกิโลกรัมอีก

อินยองแทบจะทรุดอยู่ตรงนั้นจึงต้องใช้มือวางทาบ  
บนโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อพยุงกายไว้

"นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่!"

เธอเสียดสีไปแล้วและตะโกนอย่างสุดเสียงพร้อมกับ  
ขว้างปาเครื่องสำอางทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งกระจัด  
กระจายไปหมด

เพ่ลิ่ง!

เครื่องสำอางกระจายไปทั่วพื้น

"ไม่จริง นี่ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ๆๆ"

อินยองส่งเสียงกรี๊ดร้องลั่นพร้อมกับจ้องมอง  
เครื่องสำอางที่กลิ้งไปตามพื้นแล้วส่ายหัว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ  
อารมณ์ต่างๆ ที่พวยพุ่งขึ้นมาหรือเปล่า แต่น้ำตาเธอค่อยๆ  
ไหลเอ่อออกมา

'ฟ้าผ่าทุกๆ ที่ไม่มีที่แหวว่าฝนจะตก' ประโยคนี้ช่าง  
เหมาะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอินยองอย่างแท้จริง

"สรุปแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่!"

## 12 อุณรุทสลับร่าง 1

ไม่รู้ว่าจะรับความจริงได้มั้ยว่าตัวเองไม่ใช่จางอินยง ก็ในเมื่อความทรงจำตลอดยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาในช่วงแจ่มชัดเสียเหลือเกิน แล้วถ้าอย่างนั้นผู้หญิงที่อยู่ในกระจกนี่คือใครกันนะ

อินยงค่อยๆ เงยหน้าขึ้นแล้วจ้องมองพร้อมกับตะโกนไปที่ผู้หญิงอ้วนที่อยู่ในกระจก

"เธอ! ตกลงเธอเป็นใครกันแน่!"

"บ้างจริงๆ!"

ตั้งแต่อินยงลืมนาทีตื่นขึ้นมาจนถึงตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปถึงสองชั่วโมงแล้ว ในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาแม้ว่าจะปฏิเสธหรือเบือนหน้าหนีไป แต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ แล้วอยู่ๆ เธอก็คิดว่าถ้านอนหลับแล้วตื่นอีกครั้งทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิม เธอจึงลองนอนลงบนเตียง และก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่เมื่อลืมนาทีตื่นขึ้นมาเธอก็ยังคงไม่ใช่จางอินยง หูจิ้งจอกรูปร่างผอมเพรียวแต่อย่างไร แต่เป็นสตรีร่างอ้วนแถมยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามตัวเองอีก

ช่างเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผล เมื่อคืนคงเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดเร้นลับเป็นแน่ และถ้าจะมีใครยืนยันสิ่งที่อินยงกำลังประสบนี้ได้ เขาผู้นั้นก็คงไม่ใช่



## ลีโอนยอง 13

มนุษย์แล้วละ จะว่าไปนี่มันควรจะเป็นเรื่องที่เกิดในนิยายแฟนตาซี หรืออาจพูดง่ายๆ ก็คือวิญญานของจางอินยองได้เข้าไปอยู่ในร่างของผู้อื่นเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีคำใดพอจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอได้ดีกว่านี้

"เฮ้อ"

แม้ตื่นรนเพียงใดแต่ก็ตระหนักได้ว่าไม่มีประโยชน์ ยินยองจึงจ้องมองไปที่พื้นห้องแล้วถอนหายใจออกมา

"ก่อนอื่นคงต้องค่อยๆ เรียบเรียงเรื่องราวดูอีกทีนะจางอินยอง"

อินยองพยายามนึกถึงสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้

"คงต้องลองคิดดูแล้วละว่าไปทำอิท่าไหนเข้า เรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้"

เกิดเรื่องที่เป็นยิ่งกว่านิยายเสียอีกขึ้นมา แต่ว่าถ้าแม้แต่หื้อแฮ่ยมันก็คงไม่ทำให้แก้ไขอะไรได้ อินยองกุมขมับที่กำลังปวดตบๆ แล้วก็เริ่มคิดว่าทำไมเธอถึงเข้ามาอยู่ในร่างของคนอื่นได้

"อืม ใช่...ฉัน...กำลังถ่ายหนังอยู่ ยัยยุนซูฮีหัวหน้ากรุ๊ป Red Fox ไอ้ดอลหญิงชื่อดังก็ถ่ายหนังร่วมกับฉันอยู่ด้วย แล้วก็เหมือนกับเห็นยัยนั้นโวยวายว่าจะไม่ยอมแต่งตัวชุดขอทานจนๆ แบบนั้นแน่ๆ จากนั้นฉันก็เลยเดิน

## 14 ลุ้นรักสลับร่าง 1

ไปตรงเวทีเพื่อจะพัก แล้วพี่จีสูนก็ให้ฉันนั่ง"

ถึงแม้จะเป็นเวลาพักแค่นี้ๆ แต่ภาพใบหน้าของสองคนนั้นที่ส่งยิ้มมาให้เธอก็แวบอยู่ในหัวราวกับภาพพาโนรามา ในช่วงเวลาที่หลับตานั้นเธอผล็อยหลับไปราวกับตกอยู่ในหลุมดำ คงเป็นเพราะความเหนื่อยล้านั่นเอง แต่จะว่าไปก็เหมือนฝันนะ ฝันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน คิดไม่ออก และในช่วงเวลาที่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยใจปลอดโปร่ง...

"โอ๊ยยยย!"

รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ ภาพสุดท้ายที่นึกออกก็ยังไม่บอกอะไรอยู่ดีว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในร่างคนอื่นแบบนี้ได้อย่างไร ถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดของอินยองจริงๆ ก็คงจะมีแค่ตอนที่เธอหลับตาลงช่วงระยะเวลาที่ถ่ายทำอยู่

"ไม่นะ เดี่ยวก่อน!"

เธอหยุดการเคลื่อนไหวเพราะความคิดที่แวบเข้ามาอย่างฉับพลัน แล้วก็ต้องกรี๊ดร้องพร้อมกับเอามือขู่มผมอย่างแรง

"ถ้าฉันมาอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้..."

หน้าของอินยองกลับซีดเผือดขึ้นมาทันที

"แล้วร่างของฉันล่ะ ตอนนี้อยู่ใครเข้าไปอยู่ในร่างของฉันแทน!"

## ลีลีนยอง 15

บ้าชะมัด!

เธอรีบวิ่งไปที่ประตูด้วยความกระวนกระวาย หน้าห้อง  
หนาเตอะสามชั้นกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการชอยเท้า  
ดิ่งๆ!

ดิ่งๆ!

"เอ๊ะ นี่มันอะ...อู๊ย คุณผู้หญิง!"

คุณป้าท่าทางใจดีคนหนึ่งทักอินยองหลังจากที่เธอ  
เปิดประตูออกไป คำทักนั้นทำเอาเธอถึงกับชะงักกั้งไป

"คุณ...ผู้หญิงเธอ"

อ้วน ไม่สวย แกรมยังแต่งงานแล้วอีกต่างหาก!

เมื่อคิดดั่งนั้นริมฝีปากเธอจึงเริ่มสั่นระริก

"ได้ยินเสียงดังโครมครามเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะค่ะ  
ไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมคะ คุณผู้หญิงสั่งห้ามเข้าไปในห้อง  
โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันก็เลยไม่กล้าเข้าไปค่ะ"

อินยองไม่อาจรับความประหลาดใจใดๆ ได้อีกต่อไป  
จึงไม่มีคำพูดตอบกลับจากปาก คุณป้าที่จ้องเธอด้วย  
สายตาเป็นห่วงเป็นใยเริ่มมีท่าทีกระสับกระส่ายไม่  
สบายใจ เหมือนกับไม่รู้ว่าจะเพราะอะไรเธอจึงเอาแต่ยีน  
นิ่งเงียบ อากาการของคุณป้าทำให้เธอเริ่มตั้งสติได้ในที่สุด  
และเริ่มขยับริมฝีปากที่แห้งผากขึ้นทีละนิด

"เอ่อ...เมื่อกี้ที่เรียกว่า 'คุณผู้หญิง' นะค่ะ...เรียก

## 16 ลุ้นรักสลับร่าง 1

ฉันหรือเปล่านั้น"

วิญญาณของอินยองอยู่ในร่างนี้ก็จริง แต่จะให้เธอที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับร่างนี้เลยไม่แสดงพิรุณออกมาคงเป็นไปได้ไม่ได้ พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าอายุของจางอินยองนั้นยากที่จะคาดเดาได้จากใบหน้าของเธอ แต่ผู้หญิงคนนี้ดูอ่อนกว่าเธออย่างชัดเจนมาก อายุยังน้อยแบบนี้ แต่ดันถูกเรียกว่า 'คุณผู้หญิง' เสียแล้วนี่

อินยองได้แต่วิงวอนว่าผู้หญิงคนนี้คงยังไม่ได้ 'แต่งงานแล้ว' ตามที่เธอคิด เธอรอคอยคำพูดที่คุณป้าจะกล่าวต่อมาด้วยใจจดจ่อ

"ค่ะ ก็เรียกคุณผู้หญิงอย่างไรล่ะคะ"

เฮ้อ จบกัน คุณป้าตอบอะไรกลับมาเนี่ย ตอบแบบนี้ไม่เห็นจะช่วยบอกไปถึงสถานะของร่างนี้เลยสักนิด

"คุณผู้หญิง...ทำไมถึงได้มีสีหน้าไม่ค่อยดีเลยล่ะคะ"

"..."

"คุณผู้หญิงคะ"

"โทร...คัพท์"

"คะ?"

"โทรคัพท์คะ คือว่าขอยืมใช้หน่อยได้มั๊ยคะ"

คุณป้างุนงงที่คุณผู้หญิงปฏิบัติกับเธอราวกับเป็นคนแปลกหน้า คำถามของอินยองทำให้คุณป้าพยักหน้า

## ลีโอนอง 17

แล้วเดินออกไปจากห้อง หลังจากนั้นไม่นานคุณป้าก็ถือโทรศัพท์ไว้สายเข้ามา อินยองพยักหน้าพร้อมกับยื่นมือออกไปรับโทรศัพท์ก่อนจะกดเบอร์โทรอันคุ้นเคยในหัวเป็นอย่างดี

Rrrr Rrrr

ซอจีฮุน! รับเร็วเข้าสิ!

หัวใจเธอตอนนี้เต้นไม่เป็นลำดับเดียว อินยองรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ติดขัดมากขึ้นทุกที แต่ก็ยังคงได้ยินเพียงแค่เสียงต่อสายเท่านั้น ทว่าถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่คิดจะวางสาย

ก็ก

อ๊า!

"เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เรากำลังโอนสายไปยังข้อความเสียงค่ะ โปรดบันทึกข้อความหลังเสียงสัญญาณ..."

เธอต่อสายตรงไปยังจีฮุนผู้จัดการของเธอเป็นสิบสายได้ แต่ก็มีเพียงการบอกว่าจะโอนสายไปยังข้อความเสียงเท่านั้น แม้จะลองโทรไปหาอินจู โทรเข้าเบอร์ออฟฟิศ บริษัทต้นสังกัด โทรหาประธานบริษัท หรือแม้กระทั่งเหล่าสต๊าฟฟ์ทั้งหลายก็ตาม แต่ผลเป็นเหมือนกันหมด

"โอ๊ย อะไรกัน"

## 18 ลุ้นรักสลับร่าง 1

ทันทีที่เธอแผดเสียงโหยหวนออกมา คุณป้าที่ฝ้าจับตามองพฤติกรรมของเธออยู่ก็เบิกตาโตขึ้นทันที อินยองจึงกวาดวงสายด้วยสีหน้าอันหม่นหมองพร้อมกับยื่นโทรศัพท์คืนให้คุณป้าแล้วพูดว่า

"เอ่อ...คอมพิวเตอรือยู่ตรงไหนเธอคะ"

รู้สึกไม่ค่อยดีเลยจริงๆ การที่จีฮุนไม่รับโทรศัพท์อาจจะเพราะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้นแม้กระทั่งโทรศัพท์ของบริษัทต้นสังกัดเธอเองที่โทรไปเป็นร้อยๆ รอบก็ยังไม่มีการรับสาย นั้นยิ่งแสดงว่าเกิดเรื่องใหญ่มากๆ ขึ้นแล้ว แล้วถ้ามีเรื่องแยะๆ เกิดขึ้นจริงๆ อย่างน้อยอินเตอร์เน็ตก็น่าจะลงเรื่องอะไรไว้บ้าง

"คอมพิวเตอรืเธอคะ"

คุณป้าแสดงสีหน้าว่าประหลาดใจมากกับคำพูดของอินยองแล้วนำทางเธอไปยังที่ที่คาดเดาว่าคงเป็นห้องทำงาน เธอกดปุ่มเปิดเครื่องด้วยท่าทางไม่เคยชินกับเครื่องเอาเสียเลย

ไม่กี่นาทีจากนั้นชื่ออันคุ้นเคยก็ปรากฏอยู่ในผลการค้นหาอันดับหนึ่ง ตอนนั้นหัวใจอินยองเต้นไม่เป็นลำดับเลยทีเดียว แล้วหลังจากที่คลิกเมาส์ไปไม่กี่ครั้ง ชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องก็ออกมาอย่างท่วมท้น

## ลีชียอง 19

[รายงานตัวน] ดาราสาวจางอินยองตกอยู่ในสภาพ  
เจ้าหญิงนิทราระหว่างกำลังถ่ายทำภาพยนตร์!

[รายงานตัวน] จางอินยอง นักแสดงหญิงอันดับหนึ่งของ  
เกาหลีล้มล้มล้มโลกเสียแล้ว...

นักแสดงดังอักษรย่อ J เป็นเจ้าหญิงนิทรา หรือ  
สมองหยุดทำงานแล้ว!

นักแสดงจางอินยองตกอยู่ในภาวะเฉียดตาย  
ระหว่างถ่ายทำหนัง

บริษัทต้นสังกัด DN เอ็นเตอร์เทนเมนต์ของ  
จางอินยองกล่าวว่า 'ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าติดตามผลอยู่  
ครับ คงจะให้คำตอบอะไรไม่ได้ตอนนี้'

"ข่าวนี้เค้าพูดกันทั่วประเทศเลยจริงๆ นะคะ  
คุณผู้หญิงชอบจางอินยองมากก็คงจะเสียใจเป็นธรรมดา...  
ใช้มั้ยคะ"

อินยองจ้องดูรูปภาพตัวเองในข่าวอย่างไม่มีสติและ  
ไม่อาจตอบอะไรคุณป้าที่สายหัวไปมา

"ฉันท...อะไรนะคะ"

เจ้าหญิงนิทรา สมองหยุดทำงาน เสียชีวิต ฯลฯ  
ริมฝีปากของเธอสั่นระริกเมื่อนึกถึงข่าวที่มีแต่คำน่ากลัว  
เรียงรายออกมาเต็มไปหมด

## 20 อุณรักสลับร่าง 1

"คุณผู้หญิงสบายดีไหมคะ"

คุณป้าที่เฝ้ามองปฏิกิริยาของเธออยู่ข้างๆ ค่อยๆ พูดยาวระแวดระวัง แต่อินยองไม่คิดแม้แต่จะตอบคำถามนั้นและเฝ้าแต่อ่านข่าวอย่างเดียว นับว่ายังโชคดีที่การวินิจฉัยยังไม่ชัดเจน แต่ก็เป็นที่แน่ชัดอย่างหนึ่งว่าสภาพร่างกายของเธออยู่ในขั้นอันตรายมาก จนมาถึงบัดนี้เธอไม่เคยทำร้ายใคร มีแต่ความซื่อสัตย์ ทว่าตอนนี้เธอกลับเป็นผู้ถูกทำร้ายเสียนี้ และก็ไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง เธอก็อยากจะถามว่า...

หนูทำอะไรผิดต่อท่านหรือคะถึงได้ลงโทษหนูสาหัสแบบนี้

เจ้าหญิงนิทราเธอ! สมองหยุดทำงานนั่นเธอ!

ช่างไม่มีคำไหนที่จะทำให้อินยองรู้สึกสบายใจขึ้นมาเลย เพียงแค่ผลอกลับไปแป๊บเดียวเท่านั้น เธอที่เฝ้าดูแลเอาใจใส่กับความงามมาเป็นเวลากว่ายี่สิบเจ็ดปีดันมาอยู่ในร่างผู้หญิงอ้วนตุ้ตะแบบนี้เสียนี้ แต่นั่นยังน้อย สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการทำให้ร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรงที่เธอเฝ้าอดทนดูแลอย่างดีเยี่ยมมาตลอดเจ็ดปีในเส้นทางบันเทิงต้องมาจบลงแบบนี้ ชีวิตจิตใจที่เธอทุ่มเทอย่างหนักให้กับการทำงานต้องมาปิดฉากลงเช่นนี้



## ลีโอนอง 21

แต่...ฉันจะยังไม่เชื่ออะไรก่อนที่จะเห็นด้วยตาตัวเอง  
หรือคณะ...เออละ ฉันจะไม่เชื่อก่อนจะไปเห็นด้วยตาตัวเอง  
จำไว้ จางอินยอง

อินยองรู้เป็นอย่างดีว่าในแวดวงสื่อสารมวลชน  
ซึ่งชอบกันแค่วันในการทำอะไรเล็กใส่ไข่ให้เป็นเรื่องใหญ่  
ขึ้นมา ในที่สุดเธอก็รวบรวมจิตใจให้เข้มแข็งและทำให้  
ให้สงบได้

ตอนนี้ยังติดต่อกับจีฮุนไม่ได้ แล้วก็ยังอยู่ใน  
สถานการณ์ที่ไม่มีใครในบริษัทต้นสังกัดเธอรับโทรศัพท์  
ก็จริง แต่สักวันจะต้องติดต่อได้แน่นอน เธอมุ่งมั่นแล้ว  
ว่าจะไม่ไหวเอนต่อข่าวที่ถูกนำเสนอจนกว่าจะได้พิสูจน์  
ด้วยตัวเองว่าร่างกายเธอเป็นอย่างไร เมื่อคิดได้ดังนั้น  
อินยองจึงลุกจากเก้าอี้

"เฮ้อ..."

อินยองกลับมายังห้องเดิมที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความ  
ความช่วยเหลือของคุณป้าที่ช่วยนำทางให้ เมื่อเห็นห้อง  
ที่รกรະกะระกะ คุณป้าจึงรีบกระวีกระวาดจะ去做  
ความสะอาดห้อง แต่อินยองบอกว่าขอเวลาทำความสะอาด  
ตามลำพังและให้คุณป้าออกไปก่อน คุณป้ามีท่าทีอีกอัก  
แต่แล้วก็ค่อยๆ ปิดประตูออกจากห้องไป อินยองรู้สึก  
ได้ถึงกำลังขาที่อ่อนแรงลงเนื่องจากเดินมากเกินไป

## 22 คู่รักลับร่าง 1

ตึง! เสียงสั้นๆ ดังขึ้นตอนที่อินยองค่อยๆ ล้มตัวลงที่พื้น ก้นของเธอกระเพื่อมไปโดนเครื่องสำอางที่หล่นอยู่บนพื้นพอดี

"โอ๊ย!"

หญิงสาวขมวดคิ้วเพราะแรงกระทบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง มองอย่างละเอียดไปรอบๆ ก้นของเธอ รู้สึกได้ถึงน้ำตาที่ไหลเอ่อออกมา

แล้วตอนนั้นนั่นเองที่อินยองได้ตระหนักถึงความจริงว่าตนอยู่ในร่างของผู้อื่น ร่างกายใหญ่ยักษ์ที่วิญญาณของเธอแฝงเข้ามาอยู่กำลังกดทับกับเครื่องสำอาง ช่างเป็นอะไรที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนจริงๆ สถานที่ของคนอื่น ร่างกายของคนอื่น แล้วก็ใบหน้าของคนอื่น

เบื้องหน้าของฉันเต็มไปด้วยหมอกขาวโพลนไปหมด...

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)